



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



**โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

## ประเด็นสำคัญ

### 1. ขยายเวลาจัดหายา-วัคซีนโควิด

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, แนวหน้า, INN, thebangkokinsight, 77kaoded, isaranews, thaigov)

- อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดหาวัคซีนผู้ป่วยโควิด 19 และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันโรคโควิด 19 ของหน่วยบริการสุขภาพ โดย สป.สร. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ ถึงธ.ค. 2565 ครอบคลุมวงเงิน 3,995.27 ล้านบาท 2. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 60 ล้านโดส (AstraZeneca) ปี 2565 ของกรมควบคุมโรค ครอบคลุมวงเงิน 18,639.11 ล้านบาท ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดเดือนก.ย. 2566 และให้กรมควบคุมโรคพิจารณาจัดหาวัคซีนในส่วนที่เหลือ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัด สป.สร. เพื่อขยายการรองรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ขยายระยะเวลาโครงการ ฯ เป็นสิ้นสุด มิ.ย. 2566 และ 4. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1-3 และการผลิตเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ให้ปรับแก้ไขข้อโครงการเป็น โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ChulaCov19 mRNA ที่ผลิตเองในไทย เพื่อทำการทดสอบทางคลินิก และการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 รุ่นสอง สำหรับสายพันธุ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

### 2. แคมเปญ "เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ"

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- แอสตราเซนเนก้า ประเทศไทย ออกแคมเปญ "เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคม ถึงความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป รับมือกับโควิด 19 โดยการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตและได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักได้อย่างมั่นใจ

### 3. สถานการณ์ต่างประเทศ

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, voicetv)

- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนรายงานว่า ขณะนี้ไม่พบการระบาดของโควิด 19 พุ่งสูงขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน และยังไม่มีพบสายพันธุ์ใหม่ การระบาดระลอกล่าสุดใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ผู้เสียชีวิตจากเคสสูงสุดที่ 4,300 ราย เมื่อ 4 ม.ค. ลดลงเหลือ 896 ราย เมื่อ 23 ม.ค.

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus

- รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมประกาศสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินของการระบาดของโควิด 19 วันที่ 11 พ.ค. นี้

สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- FDA สหรัฐฯ เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ยา Evusheld ของ บ.แอสตราฯ ในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถรักษาโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ได้



**กัญชา**

## พิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง

สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN)

- การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (1 ก.พ.66) จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ในวาระที่ 2 ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงมาตรา 11 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กก.กัญชา กัญชง อยู่ในขั้นตอนการลงมติ หลังจากวันดังกล่าวเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบและประธานสั่งปิดการประชุม



**ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ**

## แก้กฎกระทรวงฯถือครองยาเสพติด

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, pptv, hfocus, ch7, ch3plus, thereporters, deepsouthpost, isranews, newtv, mcot)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง การแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษการถือครองยาเสพติดใหม่ กำหนดให้การถือครองยาบ้ามากกว่า 1 เม็ด ถือเป็นผู้ชาย ว่า คกก.การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจะมีการหารือในวันที่ 2 ก.พ. 2566 หากไม่มีปัญหาอะไร คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ได้ในวัน 7 ก.พ. 2566 รวมถึงมีความกังวลถึงความปลอดภัยของเยาวชนและผลกระทบต่อครอบครัว มากกว่ากรณีที่อาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตได้มากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดยาให้กับ ปชช. ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยจะบริหารไม่ให้เกิดการทุจริต</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. กล่าวถึง กรณีรพ.สธ.ประกาศแก้กฎกระทรวงฯ ว่า ต้องรอดูผลการประชุมของคกก.การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แต่เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถบำบัดผู้เสพยาได้ทัน ส่วนประเด็นจะทำให้สถานการณ์การแก้ปัญหาเสพติดดีขึ้นหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับ การแก้ปัญหาเสพติดจะต้องเป็นเรื่องยึดทรัพย์ แต่สถานการณ์ของคนติดยาต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ คนมียาบ้าเกิน 1 เม็ดแล้วถูกจับ ควรถูกส่งเข้าห้องขังถูกควบคุมตัว 48 ชั่วโมง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, pptv)</p> <p>-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หัวหน้าทีม กทม. พรรค ภท. กล่าวถึง กรณี รมว.สธ. ประกาศสงครามยาเสพติด เป็นเจตนาที่ดี เชื่อว่าปชช.ทุกคนเห็นด้วยแน่นอน และขอให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง ควบคุมไปกับการให้ความรู้ ปชช.และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วย ส่วนเรื่องการออกหลักเกณฑ์ผู้เสพยาผู้ค้ายาบ้าใหม่จำนวนกี่เม็ด เป็นเรื่องของคกก.ควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ที่ยังต้องเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป</p>	
<p><b>กรมควบคุมโรคเผยฝุ่น PM 2.5 ปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., thebangkokinsight, thereporters, thailandplus, mcot, plewseengern, prd)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยกลุ่มเสี่ยงเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด ภูมิแพ้ แนะนำประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p><b>เตือนสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพรอบด้าน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, thebangkokinsight, tnn, mono29, prd, thailandplus, mcot, plewseengern)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลว่าสารนิโคตินเป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย และผู้ที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายนั้น เป็นข้อมูลที่มักถูกตั้งคำถามประชาชนอย่างหลงเชื่อ สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาว ย้ำอย่าหลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้</p>	
<p><b>นำสุนัขบำบัด เยียวยาจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., mcot, hfocus)</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ ภูตพัฒน์ ผอ.รพ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำสุนัขบำบัด (Pet Therapy) ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งผู้ดูแลที่มีความรักและผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ได้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายและเบี่ยงเบนความรู้สึกจากความทุกข์ทรมาน โดยสุนัขเป็นสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ในการบำบัด โดยเฉพาะในต่างประเทศ</p>	
<p><b>พบสารประกอบของปรอทและสารสเตียรอยด์ ในครีมหน้าใสพิววย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, js100, thereporters, thailandplus)</p> <p>- อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบ และทำการซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อ “P.Y. Shop - ครีมหน้าใสพิววย” และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์ พบ ผสมสารประกอบของปรอท และสารสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง เตือนประชาชนซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน</p>	
<p><b>เตือนกิน'ตับสด'เสี่ยงติดเชื้ออันตรายถึงชีวิต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนกินตับสดไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ และเกิดพยาธิต่างๆ หากเป็นตับหมู อาจทำให้เสี่ยงรับเชื้อแบคทีเรียได้ พร้อมแนะทุกเมนูควรปรุงด้วยความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึง ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป นานอย่างน้อย 5 นาที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เปิดบริการหน่วยไตเทียม2 และคลินิกตรวจทางไกลผู้สูงอายุ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, NNT, Saymathai)</p> <p>-พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดหน่วยไตเทียม 2 รพ.กำแพงเพชร เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีช่องทางในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น และ Kick off เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุ เนื่องในโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ห้องคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ตึก 60 ปี โดยมีระบบ Telemedicine คลินิกตรวจทางไกล โดยผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน</p>	
<p><b>โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, tcijthai)</p> <p>- นายพงษ์ศักดิ์ ธีรรัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาพองค์กร สสส. เปิดเผยภายในงานเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพในประเทศไทยว่า จากผลสำรวจ “โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” เมื่อเดือนพ.ย. 2565 พบหลายประเด็นที่ควรเร่งหาแนวทางลดปัญหา โดยเฉพาะด้านสุขภาพทางจิต หลังพบมีความเครียดสะสมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความคิดอยากฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 4 ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาได้รับรู้และเริ่มวางแผนจัดการเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ มีศักยภาพพร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศ</p>	
<p><b>ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา เต็งหนึ่ง ว่าที่นายกแพทยสภา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, มติชน)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2566-2568 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2566 ด้วยคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 6,091 คะแนน เนื่องด้วยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทรงคุณวุฒิ เป็นปราชญ์ และมีคุณูปการเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ไทย และถูกจับตามองว่าอาจเป็นนายกแพทยสภาคนต่อไป ซึ่งจะประกาศผลหลังวันที่ 2 ก.พ. 2566</p>	